

29 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การลงทุนในบริษัทร่วม โดยบริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานว่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด ("SGV") ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทร่วม โดย SGV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จะเป็นผู้ลงทุนในรายการดังกล่าวเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนเชิง กลยุทธ์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้

ชื่อบริษัทร่วม :	บริษัท เนฟส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า "กิจการเป้าหมาย")
มูลค่าเงินลงทุน :	รวมจำนวนทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยแบ่งจ่ายชำระมูลค่าเงินลงทุนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มูลค่าลงทุนแรกเริ่ม (initial investment) เป็นจำนวน 28,000,000 บาท - ภายหลังกการเข้าลงทุนเป็นเวลา 1 ปี อีกมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมูลค่าลงทุนดังกล่าวจะคำนวณจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมาย
สัดส่วนการถือหุ้น :	บริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของกิจการเป้าหมาย
ประเภทธุรกิจของกิจการเป้าหมาย :	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและติดตั้งระบบ Open Source Strategic ERP ซึ่งเป็นระบบ ERP ใน Generation ใหม่ที่มีความสามารถรองรับระบบแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบัญชีการเงิน รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์และช่วยในการตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของการใช้งานระบบ ERP แบบดั้งเดิมขององค์กรธุรกิจได้
เงื่อนไขสำคัญอื่น :	<ul style="list-style-type: none"> - การค้ำประกันผลการดำเนินงานของกิจการเป้าหมาย - SGV จะส่งตัวแทนกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารในกิจการเป้าหมาย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน:	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการทำงานร่วมกันตามแผนธุรกิจ (business synergy) ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบ Open Source Strategic ERP เพื่อขยายรูปแบบการให้บริการไปยังฐานลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในกลุ่มภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาคเอกชนทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและผ่านการทำงานร่วมกันในอนาคต

	- กลุ่มบริษัทที่มีทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้เป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถต่อยอดในการสร้างรายได้ โดยมีต้นทุนในการดำเนินการต่ำและมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งได้ตามความต้องการผ่านการพัฒนาระบบโดยใช้ Open source
ระยะเวลาที่คาดว่าจะบรรลุผลสำเร็จ:	ภายในเดือนธันวาคม 2567

ธุรกรรมการลงทุนทั้งสองรายการดังกล่าว มีผลทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด โดยจะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังจากธุรกรรมลงทุนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร -

(นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร